

# สมคิดปิดตบศก. ปีหน้าโตเกิน3% โยนถาม'หน.ทีม' 'ธนกร'แจงออกห่วยทำหมอน ยาง 'ธรรมนัส'เจตนาดี (อ่านต่อหน้า 8)

## ต่อจากหน้า 1

### สมคิด

#### ‘บิ๊กตุ๋น’จัดงบ-โจทย์ท้าทาย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ห้องแกรนด์โดมมอนต์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผน โครงการและเสนอคำขอรับการจัดสรรงบประมาณส่งให้สำนักงบประมาณภายใน 24 มกราคม 2563 ต่อไป โดยมีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า การจัดทำงบปี 2564 ต้องควบคู่กับการพิจารณา พ.ร.บ.งบปี 2563 ยังไม่เรียบร้อย แต่ได้ใช้งบปี 2563 ส่วนหนึ่งไปพลาถก่อนตามกฎหมายที่ใช้ได้ โดยส่วนใหญ่ยังต้องรอหลังวันที่ 8 มกราคมไปแล้ว คาดต้นเดือนกุมภาพันธ์ การพิจารณาแล้วเสร็จ หรือเร็วกว่านั้น การจัดทำงบปี 2564 ต้องมีการเสนอคำขอรับการจัดสรรงบปี 2564 ต้องส่งมายังสำนักงบประมาณภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 ซึ่งใกล้แล้ว ทั้งนี้ คำขอทำงานที่ไม่สอดคล้องกับแผนจะไม่ได้รับการพิจารณาสันนิษฐาน หรือ

ถือว่ามีความสำคัญระดับต่ำ สิ่งที่ต้องทบทวนกันวันนี้ คือประเทศกำลังเผชิญสิ่งท้าทายของโลก ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สงครามการค้า ความตึงเครียดทางการเมือง ทั้งในและต่างประเทศ สภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง กระทบไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ต้องกำหนดนโยบายรองรับความท้าทายและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบและการลงทุน

#### จีเคิลียร์'การคลังดี-ชาวบ้านแย'

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การลงทุนของภาครัฐเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระยะสั้นรัฐบาลดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มในเรื่องความต้องการและการลงทุนในประเทศ และเชื่อว่าไตรมาส 3 จะดีขึ้น ส่งต่อไปไตรมาส 4 และจะส่งต่อไปไตรมาส 1 ปี 2563 ด้วย เรื่องสถานการณ์การคลังต้องแยกให้ออกและสร้างความเข้าใจให้ได้ว่าจะอะไรคือสถานการณ์ของประเทศ ของรัฐบาล ไม่ใช่ไปพูดสถานการณ์การคลังดี แต่ผู้มีรายได้น้อยแย ถ้าพูดแบบนี้อธิบายเขาไม่ได้ ต้องอธิบายเกี่ยวพันกันอย่างไร ปัจจุบันสำคัญมีภาคการคลังที่แข็งแกร่ง ดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่เหมาะสม มียุทธศาสตร์ระยะยาว ประกอบกับวันนี้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง น่าจะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ตลอดจนทำให้มีเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลดีต่อการปฏิรูป เศรษฐกิจ การบริหารประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า งบปี 2563 ขอให้เร่งดำเนินการโครงการต่างๆ โดยตรวจสอบ และต้องมีหลักฐาน ดังนั้น ต้องเข้มงวดปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ โครงการถ้าไม่ขอยลงมาทำไม่ได้ทั้งสิ้น ถึงต้องมีหลักเกณฑ์การใช้เงินกู้อะไรต่างๆ ถ้าไม่ทำแบบนี้จัดสรรอะไรไม่ได้ ต้องเห็นใจคนจัดทำงบด้วย ทุกอย่างถ้าไม่ช่วยกันแก้ไข ถ้าไม่ปรับตัวเอง ก็ต้องเจอปัญหาเดิมๆ อย่างเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย ต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมด จะเป็นเมืองเป็นจังหวัดอยู่ที่เดิมไม่พอ ปัจจุบันแออัด ต้องขยายไปรอบนอก แต่ไม่ได้หมายถึงย้าย กทม. แต่เป็นการขยายพื้นที่เมืองธุรกิจออกไป ต้องอยู่รอบนอก อย่าไปมองว่าย้ายเมืองหลวงอย่างเดียว มันทำยากและไม่ใช่เวลานี้

#### บอกแก้ไม่ได้ไม่รู้จะอยู่ทำไม

“การทำงานอย่าแบ่งงานหนักกว่าหน่วยงานใครของใคร งานยุทธศาสตร์คืองานต้องเสริม

งานส่วนอื่นไปด้วย หลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยเสริม ประชุมร่วมกันให้ได้ข้อสรุป จะทำในพื้นที่ใด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ เป้าหมายเท่าไร ต้องมีการประเมินไว้ล่วงหน้า เรียกว่าเอาเป้าหมายมาจับ ถ้าไม่มีเป้าหมายก็เดินแบบสะเปะสะปะ จะทำงบประมาณอย่างไรเพื่อให้ใช้จ่ายเงินให้หมดลงไป แล้วผลสัมฤทธิ์ก็ไม่ได้ แล้วผมถามเราจะอยู่ไปทำไม แม้กระทั่งผมเองก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเหมือนกัน ถ้าอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้ แก้ไขอะไรไม่ได้ ข้าราชการก็เช่นกันต้องสำนึกร่วมกันคิด ทำงานต้องมีเป้าหมาย การจัดทำแผนงบประมาณต้องสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

#### ยันไม่ให้ต่างชาติยึดประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ต้องมีความชัดเจนในการตั้งโรงงานต่างๆ ว่าต้องมีแรงงานไทยกี่เปอร์เซ็นต์ และคนงานต่างประเทศจำนวนเท่าไร ระยะแรกอาจจำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับนักวิจัย วิศวกรต่างๆ แต่ต้องมีสัดส่วนคนไทย ต้องมีการผสมผสานไม่ใช่กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ดูแลให้คนต่างชาติยึดครองประเทศ มันไม่ใช่ แบบนั้นใครจะยอมในเรื่องนี้ ดังนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะวันข้างหน้าเราต้องใช้แรงงานไทยทั่วประเทศ เพราะแรงงานต่างด้าวก็ต้องกลับประเทศของเขา ส่วนที่ต้องมีสถาบันวิจัยต่างชาติเข้ามา เช่น สถาบันโคเซ็นของญี่ปุ่นมาตั้งในไทย เขามานั่นไม่ใช่ให้เขายึดครองประเทศ ไม่ใช่พอได้ยื่นชื่อจีน ญี่ปุ่นก็วิจารณ์กันเลยว่านายกาประยุทธ์ ปลอ่ยให้มีการยึดครองประเทศ มันไม่ใช่ เป็นเพียงให้เขามาทำงานให้เรา เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันและการปรับตัว เราต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรประเทศจะไม่อ่อนแอลง ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องจักรมากเกินไป ยืนยันว่ารัฐบาลยังมีเงินอยู่ แต่บางคนอาจจะไม่มี ทำให้มีคนไปหาประโยชน์จากคนเหล่านี้ ต้องดูแลคนไม่มีรายได้ มักอยู่ที่บ้าน ไม่มีงานทำ และผู้สูงอายุ

#### ‘สมคิด’ถกคลังช่วยเอสเอ็มอี

วันเดียวกัน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมประชุมหารือและมอบนโยบายด้านเศรษฐกิจกับข้าราชการกระทรวงการคลัง มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง



การคลัง ประชุมด้วย

นายสมคิดกล่าวว่า ได้มอบนโยบายการช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง แบงก์รัฐ แบงก์พาณิชย์ รวมถึงสภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยให้นายอุตตมหารักษ์กับหน่วยงานที่มาร่วมประชุมครั้งนี้หามาตรการช่วยเหลือ หากจำเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้เสนอทันทีในวันที่ 7 มกราคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญแก่เอสเอ็มอีที่ยังอยู่ในภาวะลำบาก รวมถึงให้ไปดูว่าจะใช้กองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอีของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยจะปรับเปลี่ยนให้มาช่วยเหลือด้านสภาพคล่องเอสเอ็มอีได้หรือไม่

“ก่อนหน้านี้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปมาก แต่ในยามเศรษฐกิจถดถอย เอสเอ็มอีย่อมได้รับผลกระทบก่อนและถือเป็นภาคใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ถ้าปล่อยให้ไปไปตามกระบวนการ ปัญหาเอสเอ็มอีจะหนักขึ้นเรื่อยๆ ในเวลานี้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะเป็นกลไกสำคัญในการเข้าไปช่วยค้ำประกัน แบงก์ก็ต้องผ่อนคลายกฎระเบียบให้กับสินเชื่อเอสเอ็มอี หากทุกฝ่ายมาช่วยกันทำให้เอสเอ็มอีอยู่รอดและฟื้นตัวได้” นายสมคิดกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงเศรษฐกิจปีหน้าที่มองว่าจะโตไม่ถึง 3% นายสมคิดกล่าวว่า อยากให้สื่อก้าวข้ามว่าเศรษฐกิจจะโตเท่าไร ไม่ใช่ว่าโต 3% แล้วจะดี ส่วนที่โตไม่ถึง 3% กระทั่งเชื่อมันหรือไม่ ควรไปถามหัวหน้าทีมด้านเศรษฐกิจ

### บัตรสวัสดิการใหม่-แก้ไขเกณฑ์ใหม่

นายอุตตมกล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ว่า คาดว่าจะสรุปความชัดเจนพร้อมเสนอ ครม.ได้ในช่วงหลังปีใหม่ 2563 โดยการลงทะเบียนครั้งใหม่มีข้อแตกต่างจากของเดิม คือนำเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาพิจารณาประกอบกับรายได้ส่วนบุคคลที่กำหนดไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ซึ่งคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และผู้ถือบัตรเดิม 14.6 ล้านรายที่จะใช้บัตรต่อไปได้ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ตัว คือ รายได้ครัวเรือนเมื่อนำมาหารเฉลี่ยสมาชิกทั้งครอบครัวแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี และรายได้ส่วนตัวต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ตรงนี้จะช่วยป้องกันปัญหากลุ่มคนที่มีฐานะดี แต่ไม่มีราย

ได้เช่นแม่บ้าน รับเงินจากพ่อบ้านเป็นต้น ส่วนเรื่องงบประมาณนำมาช่วยเหลือนั้นได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณมาแล้ว 4 หมื่นล้าน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านๆ มา

### 'ธรรมนัส' ลุยมอบที่ส.ป.ก.4-01

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 50 ราย เนื้อที่รวมประมาณ 334 ไร่เศษ พร้อมมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมแก่ผู้แทนเกษตรกร 3 กลุ่ม ประมาณ 14 ราย รวมเป็นเงิน 700,000 บาท โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเข้ามาดูแลและส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพของเกษตรกรตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่รับมอบทั้งสิ้น 785,070 ไร่ มีพื้นที่กันดินป่าไม้และพื้นที่กันออก 282,625 ไร่ คงเหลือพื้นที่ดำเนินการ 502,805 ไร่ ที่ผ่านมามีผลงานจัดที่ดินทั้งสิ้น 17 อำเภอ 73 ตำบล จำนวน 41,812 ราย 54,032 แปลง เนื้อที่ 481,132 ไร่เศษ มีพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 21,673 ไร่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้จำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ประมาณ 303,900 ไร่ ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ประมาณ 56,000 ไร่ มังคุด เนื้อที่ประมาณ 14,400 ไร่ ไม้ผลและอื่นๆ เนื้อที่ประมาณ 110,700 ไร่ และนาข้าว เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

### 'รวมนคร' แจงหมอนยางงไรโก่ง

พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีที่นายวีโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ระบุว่าโครงการหมอนยางพาราพระราชรัฐ 30 ล้านใบมีกลิ่นทุจริต ว่า ยืนยันว่า ส.ส.คนดังกล่าวอาจยังไม่ทราบข้อเท็จ

จริงของโครงการผลิตหมอนยางพาราพระราชรัฐ 30 ล้านใบ ที่มีกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการประมาณ 18,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดำเนินการผลิต โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการและประชาชน ครัวเรือนละ 1 ใบ คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุม ครม.ได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2563

พ.ต.อ.รวมนครกล่าวว่า โครงการผลิตหมอนยางพาราพระราชรัฐ จะช่วยระบายสต็อกยางพารา ออกจากระบบ ประมาณ 1.5 แสนตันต่อปี ถือเป็นความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนการปลูกยางไว้กับกยท.ทั่วประเทศ โดยจะซื้อราคาน้ำยางพาราสดที่ 65 บาทต่อกิโลกรัม เป็นการดำเนินงานตามที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้หาเสียงไว้ กระบวนการรับซื้อน้ำยางพาราจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส จะมีเจ้าหน้าที่ของกยท.จังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมตรวจสอบการรับซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรโดยตรง เมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการรับซื้อน้ำยางพาราแล้ว เจ้าหน้าที่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรโดยตรงทันที ไม่ต้องผ่านกระบวนการซื้อน้ำยางพาราโดยนายหน้า หรือพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

### ต้นทุน600บ.-ฮีมฟองหมื่น

“ในขั้นตอนการผลิตหมอนยางพาราพระราชรัฐ จะมีกระบวนการผลิตโดยโรงงานในประเทศไทย มีกระบวนการตรวจสอบไม่มีการนำน้ำยางพาราจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์โดยเด็ดขาด โดยหมอนยางพารา 1 ใบ จะใช้น้ำยางผลิตประมาณ 5 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตเริ่มจากซื้อน้ำยางพารากิโลกรัมละ 65 บาท จากนั้นเป็นค่าผลิตปลอกหมอนยางพาราชั้นใน พร้อมโลโก้หมอนยางพาราพระราชรัฐ ไม่เกิน 90 บาทต่อใบ ค่าผลิตปลอกหมอนยางพาราชั้นนอกไม่เกิน 80 บาทต่อใบ ถูกบรรจุหมอนยางพาราแบบหัว(ผ้าสับปอนด์) ไม่เกิน 50 บาทต่อใบ และรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อ.ต.ก. ทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์และการแจกจ่ายจะอยู่ที่ 35 บาทต่อใบ รวมทั้งกำไรในการบริหารโครงการของ อ.ต.ก. 30 บาทต่อใบ ค่าใช้จ่ายในการผลิตหมอนยางพาราพระราชรัฐโดยรวมทั้งหมดจะไม่



เกิน 600 บาทต่อไป เมื่อเทียบราคากับหมอนยางพาราในเกรดเดียวกันที่วางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าจะอยู่ประมาณ 2,000-2,500 บาทต่อไป หมอนยางพาราพระราชารัฐราคาจะถูกกว่า 1,400 บาท" พ.ต.อ.รวมนครกล่าว และว่า กรณี ส.ส.พรรค อนาคตออกมาให้ข่าวพาดพิงให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินโครงการหมอนยางพาราประชารัฐนั้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแจ้งความเอาผิดต่อบุคคลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธร จ.พะเยา ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้

### อนค.ยัน1.8หมื่นล.แพงเกิน

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงการที่ออกมาตั้งข้อสังเกต ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการผลิตหมอนยางพาราประชารัฐ 30 ล้านใบ มูลค่า 18,000 ล้านบาท โดยให้ อ.ต.ก.กู้เงินจาก อ.ก.ส. โดยให้รัฐออกสลากการกุศลนำเงินมาใช้คืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคเพื่อปชช.ออกมาได้ว่าเป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย ว่า จากข่าวที่บอกว่าคุณกล่าวหาเลื่อนลอย ส่วนนี้ คำว่าเลื่อนลอยหมายความว่า พูดโดยไม่มูลใดๆ และสร้างเรื่องขึ้นมา แต่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะโครงการหมอนยางพาราประชารัฐ ด้วยงบประมาณ 18,000 ล้านบาท จำนวน 30 ล้านใบ แจกครัวเรือนละ 1 ใบ แล้วต้องยอมรับว่า ไม่มีใครอ่อนวิชาคณิตศาสตร์ รู้สึกตกใจในฐานะประชาชนที่หารายได้เป็น เห็นว่าหมอน

ระหว่างที่กำลังหารือนั้นประชาชนก็ต้องการตรวจสอบเพราะปล่อยให้ออกมาไม่ได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใครคิดกับใคร แต่จะไม่ปล่อยให้เอางบ 18,000 ล้านบาทมาผลิตหมอนใบละ 600 บาท แจกประชาชนแบบนั้นไม่ได้

### แนะเอาเงินแจกเด็กได้7แสนคน

นายวิโรจน์กล่าวว่า ส่วนที่ ร.อ.ธรรมนัส จะดำเนินการแจ้งความกลับกรณีกล่าวใส่ร้ายนั้น คิดว่าก็ดี เพราะทุกอย่างจะได้เปิดเผยว่าสรุปแล้วการแจกหมอนมีความจำเป็นขนาดนั้นจริงๆ หรือ ถ้าเราติดตามการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่แจกเงินให้กับเด็กที่ยากจนพิเศษจำนวน 700,000 คน โดยแจกปีการศึกษาละ 3,000 บาทต่อคน ซึ่งไม่มีทางที่จะเพียงพอ ถ้านำเงิน 18,000 ล้านบาทให้กับเด็ก 700,000 คนนี้ จะสามารถให้ได้คนละ 25,000 บาทต่อปี เด็กยากจนเหล่านี้จะมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษา มีเงินที่ใช้ในการเรียน และการเดินทาง ได้เดือนละ 2,000 บาทเราช่วยเด็กและสังคมได้มากกว่านั้น คำถามก็คือการแจกหมอนของรัฐมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด และจะสามารถพยุงราคาขายพาราได้จริงหรือไม่ เพราะจากข้อมูลที่ ร.อ.ธรรมนัสให้ไว้คือ ใช้น้ำยาง 1.5 แสนตัน แต่ประเทศไทยมีกำลังการผลิตน้ำยางตบปีละประมาณ 5 ล้านตัน ตอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอโครงการนั้นต้องระบุว่า สามารถพยุงราคาอย่างอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะเงินที่นำมาใช้ในการจัดทำโครงการมาจากภาษีประชาชน

### แจกสลากทำหมอนยางเจตนาดี

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กล่าวถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมหารือกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำโครงการผลิตหมอนยางพาราประชารัฐ 30 ล้านใบ มูลค่า 18,000 ล้านบาท โดยให้ออกสลากเพื่อการค้าเพื่อการค้า (อ.ต.ก.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แล้วให้รัฐออกสลากการกุศลมาคืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรว่า เรื่องดังกล่าวกระทรวงการคลังยังไม่ได้พิจารณา โดยจะต้องหารืออย่างรอบด้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่เบื้องต้นเข้าใจเจตนาของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้อง

เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะขณะนี้ราคายางยังไม่ค่อยดีนัก หากมีโครงการดังกล่าวมาช่วยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทราบจากนายพร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า การออกสลากการกุศลนั้นสามารถทำได้หากเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน

นายธนกรกล่าวว่า ส่วนกรณีที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ระบุว่าหมอนยางพาราประชารัฐมีกลิ่นทุจริดนั้น เป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอย ไร้ซึ่งข้อมูล เพราะโครงการดังกล่าวยังไม่ได้อนุมัติดำเนินการเลย ที่สำคัญกระทรวงการคลังยังไม่ได้พิจารณาเลย เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นที่กระทรวงเกษตรฯหรือมา ยังต้องพิจารณารายละเอียดอีกมาก ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องไม่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลในอดีต ขอให้เข้าใจเจตนาดีของคนที่จะทำงานให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย

### คมนาคมยุติพิพาทค่าจ้างทางด่วน

ที่กระทรวงคมนาคม มีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. ประกาศยุติข้อพิพาททางด่วน

นายชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (เอ็นอีซีแอล) บริษัทในเครือบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ฟ้องร้องการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กรณีกรมทางหลวง(ทล.)มีการก่อสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ส่วนต่อขยายช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ-รังสิต มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ส่งผลให้เอ็นอีซีแอลได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาเงินค่าพิพาทศาลปกครองชั้นต้นที่ให้บังคับ

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

### สมคิด

ยางพารานี้มีราคาแพง เพราะตนก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้หมอนยางพาราอย่างดี ซึ่งทางซอปปี้และลาซาด้า ใบละ 250 บาท เมื่อไปสอบถามเพื่อนที่รับผลิตหมอนยางพาราแล้ว ทราบว่าหากผลิตหลักพันใบขึ้นไปจะตกราคาใบละประมาณ 100 บาท แต่เป็นไปไม่ได้ที่สั่งผลิต 30 ล้านใบแล้ว ราคาจะอยู่ที่ 600 บาท ใน



ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ผู้คัดค้านชำระค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงของผู้ร้อง โดยปี 2542 จำนวน 730,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป และอีกจำนวน 1,059,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ชำระแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ร้อง รวมเงินต้นและดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,359,916,478 บาท

### ชงขยายสัญญาสัมปทานบีอีเอ็ม

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ที่ประชุมซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและทางบีอีเอ็มร่วมด้วย ได้ข้อสรุปร่วมกัน คือจะขยายสัญญาสัมปทานให้บีอีเอ็ม จำนวน 15 ปี 8 เดือน โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะยุติข้อพิพาททั้งหมดที่มีต่อกัน ขณะที่บีอีเอ็มจะไม่มี การลงทุนปรับปรุงทางด่วน (Double Deck) หรือทางด่วนชั้นที่ 2 เพิ่มเติม เพราะไม่ถือเป็น ข้อพิพาทที่ต้องนำมาเจรจา เพราะเป็นสิ่งที่คิดว่า จะเกิดขึ้นในอนาคต “ที่ตัดเรื่องการลงทุน ทางด่วนชั้นที่ 2 ออก เพราะต้องไปดำเนินการ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ด้วย ซึ่งก็ ยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่ ดังนั้นหากมีการ เสนอเรื่องนี้ด้วยก็คงจะไม่เหมาะสม จึงต้อง ตัดออกไป บีอีเอ็มก็ไม่ขัดข้อง ซึ่งแนวทางที่ ได้ข้อสรุปร่วมกันทั้งหมดดังกล่าวจะนำเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 24 ธันวาคม นี้” นายชัยวัฒน์กล่าว

นายชัยวัฒน์กล่าวอีกว่า การขยายอายุ สัญญาสัมปทาน ได้นำสัญญาที่จะหมดอายุ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คือทางด่วนชั้น ที่ 2 ส่วน เอ บี และซี เป็นตัวตั้ง โดยขยาย เป็น 15 ปี 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2578 ส่วนทางด่วนชั้นที่ 2 ส่วนดี ที่จะสิ้นสุด ในวันที่ 22 เมษายน 2570 และส่วนต่อสัญญา ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนซี บวก จะหมดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2569 ก็จะสิ้นสุดพร้อมกันในวันที่ 31 ตุลาคม 2578

### เว้นค่าผ่านทางวันหยุดประจำปีให้

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ทางบีอีเอ็มยังให้ ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางในวัน หยุดประจำปีตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดอายุสัญญาสัมปทานด้วย โดย

เริ่มตั้งแต่ปี 2563 คาดว่าจะมีประมาณ 19 วัน โดยจะเป็นการเปิดให้วิ่งฟรีตลอดทั้งวัน ทุก ด้าน ซึ่งในเรื่องนี้ กระทรวงคมนาคมเป็นฝ่าย ขอบเป็นของแถม และมีอีเอ็มยินดีเปิดให้ใช้ฟรี นายชัยวัฒน์กล่าวว่า สำหรับมูลค่าความ เสียหายอย่างเป็นทางการที่มีการเจรจากัน จนได้ข้อสรุปยุติข้อพิพาท อยู่ที่ 58,873 ล้านบาท ซึ่งหลัง ครม.อนุมัติแล้วจะต้องดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1.กระทรวงคมนาคม ต้องแจ้ง กทพ.เจรจากับบริษัท 2.กทพ.ต้อง เสร็จจากบริษัทให้ได้ข้อยุติ 3.เอาผลเจรจาให้ คณะกรรมการกำกับตามมาตรา 43 เห็นชอบ 4.ส่งร่างสัญญาที่จะเซ็นให้อัยการสูงสุดตรวจ พิจารณา และส่งกลับให้กระทรวงคมนาคม เสนอ ครม.อีกครั้ง

“เนื่องจากระยะเวลาที่เหลือนับจากนี้สั้น มาก เพราะสัญญาระหว่างบีอีเอ็มกับ กทพ. จะหมดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เหลือ 2 เดือนเท่านั้น จึงต้องเร่งเข้า ครม.ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ และยังมีขั้นตอนต่างๆ ก่อน เสนอ ครม.อีกครั้งในเดือนมกราคม 2563” นายชัยวัฒน์กล่าว

### เร่งถอนคดีหมดก่อนต่อสัญญา

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า จึงต้องดำเนินการ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายต้องไป ดำเนินการในเรื่องของการถอนคดี มีทั้งหมด 17 คดี เนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญ คือ หลังลง นามในสัญญาแล้ว ต้องไปดำเนินการในเรื่อง ของการถอนฟ้องให้แล้วเสร็จ สัญญาจึงจะมี ผลบังคับ แปลว่า ลงนามในสัญญาที่ไม่ใช่จะ บังคับทันที 100% เพราะในสัญญาจะเขียนไว้ ว่าต้องไปถอนฟ้องให้หมดก่อนสัญญาจึงจะมี ผลบังคับ คือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต้องไป ถอนฟ้องให้หมด สำหรับการเสนอ ครม.วันที่ 24 ธันวาคมนี้ เป็นหน้าที่ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปชี้แจง รายละเอียดให้ ครม.รับทราบ

### ศักดิ์สยามชงครม.24ธ.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในวันที่ 24 ธันวาคม จะเสนอข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหา ข้อพิพาทสัมปทานทางด่วนระหว่างทาง ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม และบริษัท ทางด่วน

กรุงเทพเหนือ จำกัด หรือเอ็นอีซีแอล ให้คณะ รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวใช้ เวลาหรือเกินมานานกว่า 4 เดือน ถือว่าทำดี ที่สุดแล้ว ต้องขอบคุณเอกชนที่ยอมรับในข้อ สรุปรูป โดยเฉพาะการยกเว้นค่าผ่านทางในวัน หยุดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอด อายุสัมปทาน 15 ปี 8 เดือน ซึ่งก็ประมาณ 300 กว่าวัน มูลค่าความเป็นหลักหมื่นล้านบาท

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการ การ (บอร์ด) ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า สำหรับเรื่อง 17 คดีนั้น แบ่ง เป็นคดีที่บีอีเอ็มฟ้องกทพ. 15 คดี และกทพ. ฟ้องบีอีเอ็ม 2 คดี มูลค่าพิพาททั้งหมดเดิมอยู่ ที่ 137,517 ล้านบาท แนวทางเจรจาในช่วง ที่ผ่านมา คือ 1.กทพ.ได้ผลประโยชน์เท่าเดิม คือ ไม่เสียผลประโยชน์ 2.คดีทั้งหมดหมดสิ้น กันทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับสัญญา 3.ประชาชน ต้องได้รับผลประโยชน์ 4.บริษัทสามารถ อยู่รอดได้ด้วย ที่ผ่านมาได้เจรจาอย่างเป็นทางการกว่า 8 ครั้ง และไม่เป็นทางการ มากกว่า 10 ครั้ง แยกเป็น 2 ส่วน 1.ข้อพิพาท 2.การสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 ช่วงแรกการเจรจา ยึดกรอบระยะเวลาขยายสัญญาไม่เกิน 30 ปี อัตราส่วนรายได้เท่าเดิม จนกระทั่งได้ข้อยุติที่ 15 ปี 8 เดือน และมูลค่าความเสียหายลดลง มาเหลือ 5.8 หมื่นล้านบาท

### ขึ้นค่าผ่านทางหลังต่อสัญญา

นายสุรงค์กล่าวว่า การเจรจาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การระงับข้อพิพาท และ 2.การ ก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 ที่มีมูลค่า 3 หมื่นล้าน บาท โดยส่วนที่ 2 มีเงื่อนไขกำหนดชัด คือ จะต้องผ่านอีไอเอก่อนจึงจะสามารถก่อสร้าง ได้ หากไม่ได้ก็ต้องยกเลิกข้อยุติ ดังนั้นส่วนที่ 2 จึงยกเลิกไปก่อน เหลือเจรจาเฉพาะส่วนที่ 1 ได้ได้เสนอ คมนาคมอนุมัติ ซึ่งเงื่อนไขคือ ต้องยกเลิกข้อพิพาท และหนี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ แพ้คดีในปี 2542 และ 2543 จำนวน 4,300 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ยังบันทึกเป็นหนี้ ก็ต้อง ปรับตัวเลขกลับมาเป็นรายได้ของ กทพ.แทน “ที่ผ่านมาได้ ทำความเข้าใจกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ.หลายครั้ง แล้ว ก็เข้าใจในระดับหนึ่ง เข้าใจความจำเป็น ของรัฐบาลที่ต้องการให้ดำเนินการ ก็มีการพูดคุยแล้ว แต่ก็ยังต้องทำความเข้าใจอยู่ เพราะ หลายคนก็ยังเป็นห่วง สำหรับสัญญาใหม่ที่ จะเซ็นกับบีอีเอ็ม 15 ปี 8 เดือน จะมีการปรับ

ขึ้นค่าผ่านทาง 1 ครั้ง คือ เมื่อครบตามอายุ สัญญาสัมปทาน 10 ปี จะปรับขึ้น 10 บาท ครั้งเดียว” นายสุรงค์กล่าว

### คิงเพาเวอร์คว่ำคิวตี้ฟรีดอนเมือง

นายนิติชัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธาน มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกการให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (คิวตี้ฟรี) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) โดยให้บริษัท คิง เพาเวอร์ คิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการ ตามที่ ทอท.ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทดม. ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน 2562

นายนิติชัยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา 2 ราย ได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ คิวตี้ฟรี และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จากนั้นวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทอท.กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ คิวตี้ฟรี หลังจากนั้นวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทดม.เสนอ โดยให้บริษัท คิง เพาเวอร์ คิวตี้ฟรี เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2576

นายนิติชัยกล่าวว่า ผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการได้เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ปีแรก เป็นจำนวนเงินกว่า 1.5 พันล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายได้ที่ ทอท.คาดการณ์ว่าจะได้รับในปีสุดท้าย และสูงกว่าราคาที่ ทอท.คาดหวังไว้ โดย ทอท.คาดว่าจะลงนามในสัญญากับบริษัท คิง เพาเวอร์ คิวตี้ฟรี ภายในเดือนมกราคม 2563